

UBND HUYỆN HÓN QUAN  
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI  
Số: 07/BC-NCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hón Quan, ngày 3 tháng 07 năm 2024

## BÁO CÁO

### Giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khoá XII

Thực hiện công văn số: 1533/UBND-TH ngày 13/06/2024 của UBND huyện Hón Quan về việc giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khoá XII. Thường trực Hội Người cao tuổi huyện giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Chiến ngụ tại tổ 9, khu phố 1, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0846888545) như sau:

Thực hiện công văn số 130/CV-HNCT ngày 22/09/2023 của Hội Người cao tuổi tỉnh về việc tiếp nhận tài trợ làm thẻ hội viên NCT theo mẫu có mã QR và Giấy mừng thọ năm 2023 cho hội viên người cao tuổi trên toàn tỉnh do vậy Huyện Hội giới thiệu cho các Hội cơ sở làm thẻ hội viên NCT theo mẫu có mã QR và giấy mừng thọ năm 2023 cho hội viên theo nội dung công văn 130 của Hội Người cao tuổi tỉnh.

Theo nội dung công văn cũng như thoả thuận giữa Hội NCT huyện với công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Hoa Ly là chỉ được phép làm hoàn thiện miễn phí thẻ hội viên NCT theo mẫu mới có mã QR và Giấy mừng thọ năm 2023, không tập trung người cao tuổi ở cơ sở để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Việc công ty Hoa Ly khi về làm thẻ đã tư vấn cho hội viên chụp hình với giá quá cao là do sự thoả thuận giữa 2 bên là người cao tuổi và đại diện của công ty Hoa Ly và do sự tự nguyện của người cao tuổi tại địa phương.

Để tránh tình trạng này, Thường trực Huyện Hội kính đề nghị cá nhân NCT tại địa phương cần tránh chụp hình các loại với giá quá cao, nếu có nhu cầu chụp hình thì cần thương lượng, thoả thuận giá cả hợp lý mới chụp.

Trên đây là một số ý kiến giải trình của Thường trực Huyện Hội đối với cử tri Nguyễn Thị Chiến ngụ tại tổ 9, khu phố 1, thị trấn Tân Khai.

#### Nơi nhận:

- UBND huyện;
- CT, PCT;
- Lưu Vp.



TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH

Trần Trọng Vĩnh